

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 17/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lễ ký kết được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đến 8 điểm cầu viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

Nội dung chương trình phối hợp giữa hai ngành gồm: Phối hợp tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, trong đó có lĩnh vực tư pháp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền việc thực thi pháp luật, nhất là đối với các vụ án nghiêm trọng, "phức tạp", "nhạy cảm" được dư luận xã hội quan tâm; tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến

trong lĩnh vực tư pháp, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền tài liệu tuyên truyền khi cần thiết; phối hợp đấu tranh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Đồng chí đề nghị sau hội nghị này, hai ngành chỉ đạo cấp huyện ký kết chương trình phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ từng ngành. Hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh để xây dựng kế hoạch phối hợp có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời thông tin các vụ án, vụ việc nổi cộm nhân dân quan tâm để định hướng dư luận. Mỗi ngành cần đề cao tinh thần trách

nhệm, nhất là tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ khuyết nội dung mới hiện tốt nội dung đã ký kết nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

THU HIỀN

Tình hình mở cửa trường học của các địa phương

Sáng ngày 17/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình mở cửa trường học với 63 tỉnh, thành phố. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo một số bộ, ngành. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Từ ngày 7 - 16/2, cả nước có 54 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp; đối với cấp tiểu học có 59 tỉnh, thành phố cho học sinh học trực tiếp; 62 tỉnh, thành phố cho học sinh THCS đến trường học trực tiếp và 63 tỉnh, thành phố cho học sinh THPT học trực tiếp tại trường. Đến ngày 21/2, cả nước còn 3 tỉnh, thành phố chưa xác định thời gian cho trẻ mầm non học trực tiếp và 1 tỉnh có kế hoạch cho toàn bộ học sinh THCS đi học trực tiếp từ ngày 28/2. Đến nay, 100% số giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố đã xây dựng và thực hiện tiến bộ chỉ bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trực tiếp; xây dựng kịch bản dạy học linh hoạt, an toàn cho trẻ em, học sinh tùy theo tình hình dịch bệnh; triển khai thực hiện tốt tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Đồng thời, tiến hành vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh đi học trở lại.

Tuy nhiên, việc đi học trực tiếp hiện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như: sau tết Nguyên đán, số ca F0 là học sinh, giáo viên tăng ca khiến nhiều cơ sở giáo dục phải chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến; nhân lực y tế trường học còn thiếu và yếu; một số cơ sở chưa tổ chức bán trú, thiếu giáo viên mầm non. Đặc biệt, nhiều phụ huynh học sinh chưa yên tâm cho con đi học trở lại trường học trực tiếp, nhất là đối với trẻ dưới 12 tuổi do chưa được tiêm vắc-xin, do đó nhiều trường phải thực hiện song song 2 hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến khi có số vật chất, thiết bị dạy học còn hạn chế.

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, việc học sinh đi học rất quan trọng, ngay cả khi có dịch hay không có dịch. Đồng chí đề nghị các địa phương và bộ, ngành liên quan phải thường xuyên cập nhật, tập huấn, hướng dẫn và truyền thông việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi; đồng thời, kiểm soát được tốc độ lây lan và có kế hoạch khoanh vùng ca F0 trong trường học. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức kiện toàn phần mềm, công cụ cho việc học trực tuyến, đây là việc lâu dài cho cải cách giáo dục chứ không phải chỉ riêng trong giai đoạn phòng, chống dịch. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản chính thức hướng dẫn việc xét nghiệm cho học sinh tại trường học, việc trẻ em bị bệnh nên có vấn đề về sức khỏe, thời gian cách ly học sinh, giáo viên là F1 và việc tổ chức bán trú cho học sinh. Trong thời gian tới, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch đối với ngành giáo dục và đào tạo.

DẶNG ANH

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO...

(Tiếp theo trang 1)

các thành viên cùng Công an tỉnh chỉ đạo ngành dọc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa chương trình phối hợp bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua khác; chủ động nắm tình hình, tham mưu để cơ quan cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nhân dân. Đồng thời tiếp

tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy tốt hơn nữa vai trò của ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp được Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng.

TẬP HUẤN KIẾN THỨC...

(Tiếp theo trang 1)

địa phương, đơn vị bảo đảm đúng quy trình và đúng quy định của pháp luật.

Buổi sáng, các đại biểu được nghe đại diện Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giới thiệu khái quát về các quy định của Luật Đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; hướng dẫn cụ thể về quy trình và các quy định trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất từ bước công bố danh mục dự án, mời

nhà đầu tư quan tâm đến kỹ học đồng dự án theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản có liên quan khác; đồng thời giải đáp các vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm, phương án xử lý các vấn đề liên quan đến đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Buổi chiều, đại diện Cục Quản lý đấu thầu giới thiệu, trao đổi, hướng dẫn xác định

giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư có sử dụng đất (theo Nghị định số 25 và Thông tư số 09) như: căn cứ và nội dung xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m²); xác định, phân loại diện tích có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuộc dự án; xác định khu đất, quy đất, thửa đất tham chiếu; công thức tính giá trị m²; một số trường hợp khác. Đại diện Cục Quản lý đấu thầu cũng trực tiếp giải đáp những vướng mắc của các sở, ngành trong thực tiễn có liên quan đến việc xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Tiểu học Nam Hồng (Tiên Hải).

toàn huyện đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 2.931 cán bộ, giáo viên và 9.758 học sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu huyện Tiên Hải, ngành y tế phải có hướng dẫn cụ thể cho các trường học. Các trường học có đánh giá, phân tích rõ tình hình cụ thể để có phương án ứng phó linh hoạt với dịch bệnh, bố trí lịch học trực tiếp và trực tuyến sao cho phù hợp với thực tế. Có phương án để học sinh sớm được đi học trực tiếp

trên tinh thần an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả. Nhà trường cần xây dựng từng tình huống cụ thể khi xuất hiện F0 nhằm ứng phó linh hoạt, bảo đảm chương trình học theo kế hoạch. Việc phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh học sinh cần thực hiện chặt chẽ. Cần động viên đội ngũ giáo viên khắc phục khó khăn trong dạy học. Đồng chí cũng đề nghị huyện Tiên Hải và Trung tâm Y tế huyện quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trên địa bàn để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT XÔ GAS Trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch

Sáng ngày 17/2, Công ty Cổ phần Việt Xô gas (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) tổ chức trao tặng 1.000 kit test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 cho Công an tỉnh.

Số vật tư y tế trên là tấm lòng của cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Việt Xô gas nhằm chia sẻ khó khăn, vất vả với lực lượng công an và mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Tiếp nhận vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định, thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an tỉnh luôn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, cùng với các cấp, các ngành kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh còn có sự hỗ trợ, đồng hành của các doanh nghiệp, trong đó Công ty Cổ phần Việt Xô gas đã nhiều lần trao tặng vật tư y tế cho đơn vị. Tất cả vật tư y tế tiếp nhận được Công an tỉnh phân bổ cho các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, bảo vệ an toàn cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương.

KHẮC ĐUẤN

QUYNH PHỤ Triển lãm trưng bày giới thiệu sách, báo, tài liệu, tranh, ảnh nghệ thuật



Độc giả đón đọc các ấn phẩm báo xuân Nhâm Dần 2022.

Sáng ngày 17/2, được sự hỗ trợ của Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình và Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quỳnh Phụ tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày giới thiệu sách, báo, tài liệu, tranh, ảnh nghệ thuật năm 2022.

Trên 300 ấn phẩm báo, tạp chí, đặc san; hơn 1.000 đầu sách; 70 tác phẩm tranh, ảnh nghệ thuật đã được trưng bày tại triển lãm. Đây là những tác phẩm tâm huyết, sáng tạo và giàu tính nghệ thuật của tác giả cả nước đã dày công sáng tác trong suốt một năm qua. Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày nhiều tranh, ảnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm.

Triển lãm là dịp để cán bộ, nhân dân huyện Quỳnh Phụ tiếp cận và thưởng thức những sản phẩm báo chí, sách, tranh, ảnh chất lượng cao; là nơi giao lưu, gặp gỡ của tác giả với đồng đạo bạn đọc, người xem, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ và nhân dân.

Triển lãm diễn ra từ ngày 17/2 đến hết ngày 20/2/2022.

DUY TÙNG (Hội Nhà báo tỉnh)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022

Hưởng ứng lễ hội xuân hồng năm 2022, sáng ngày 17/2, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022.

Với thông điệp "Hiến máu đầu xuân - nhân lên hạnh phúc", ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn 150 cán bộ, công nhân viên chức lao động và học sinh, sinh viên đăng ký tham gia. Kết quả, Ban tổ chức thu nhận 138 đơn vị an toàn, kịp thời đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

THU HOÀI

Tiểu đêm mùa lạnh ở nam giới và những nguy cơ tiềm ẩn

Tiểu đêm là hiện tượng thường gặp, nhưng nếu lặp đi lặp lại nhiều lần thì đó có thể là biểu hiện bệnh lý hoặc sự lão hóa của cơ thể. Tình trạng này không chỉ gây rối loạn giấc ngủ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

Tiểu đêm tăng nhiều vào mùa lạnh - Nguyên nhân tại sao?

Theo thống kê y tế, có đến 50% người trung niên và 90% người cao tuổi mắc chứng tiểu đêm và ngày càng có xu hướng gia tăng.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT Tuệ Tĩnh, nguyên nhân khiến tần suất tiểu tiện tăng khi trời lạnh là do các mạch máu co lại, dòng chảy thu hẹp, hạn chế lưu thông máu tới da để tập trung giữ ấm các cơ quan nội tạng. Lúc này, thân phải tăng cường hoạt động lọc, nhằm giảm thể tích máu và điều hòa huyết áp. Do đó, lượng nước tiểu tăng lên liên tục, dẫn xuống bàng quang gây cảm giác "mắc" tiểu.

Một nguyên nhân khác là mùa đông tuyến mô hôi ít hoạt động, vì thế tiểu tiện là con đường chính đưa chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, trời lạnh khiến chúng ta ăn uống ngon miệng hơn, đặc biệt là các món chiên xào, dầu mỡ nhằm cung cấp năng lượng và làm ấm cơ thể. Đây cũng chính là tác nhân khiến bàng quang tăng hoạt, gây tiểu nhiều.

Đặc biệt, đối với người trung niên và người già, chức năng thận dần suy giảm, khả năng tái hấp thu nước tiểu kém nên ảnh hưởng của thời tiết đến tần suất tiểu tiện càng rõ rệt hơn. Số lần "đi nhệ" vào mùa đông có thể tăng ở mức rất cao (15 - 20 lần/ngày), đặc biệt vào ban đêm.

Tiểu đêm - Tưởng "chuyện nhỏ" mà hiểm họa khôn lường

Tiểu đêm nhiều khiến người bệnh phải thức dậy liên tục,

làm gián đoạn giấc ngủ, ngủ chập chờn. Lâu dần ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến người mệt mỏi, thần kinh suy nhược, giảm hiệu suất làm việc và hoạt động ngày kế tiếp. Không chỉ bản thân người bệnh mà việc lấy giấc ngủ vào ban đêm còn gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên cạnh.

Đặc biệt, do ngại làm phiền những người xung quanh, nhiều người thường không bật đèn khi đi tiểu. Với người cao tuổi,

xương khớp yếu, thị lực giảm cũng vì trạng thái lơ mơ khi vừa tỉnh giấc thì việc di chuyển trong bóng tối là điều vô cùng nguy hiểm. Nguy cơ té ngã gây gãy xương, chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi gặp chướng ngại vật, nền nhà vệ sinh trơn trượt.

Nguy hiểm hơn, tiểu đêm được ví như "kẻ giết người thầm lặng", làm tăng gấp 3 nguy cơ bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não và tử vong ở người cao tuổi. Quá trình thức giấc, thay đổi tư thế đột ngột vào ban đêm, nhất là trong điều kiện thời tiết lạnh khiến cơ thể không kịp thích nghi, dẫn đến chóng vàng, tăng huyết áp, thậm chí đứt, vỡ mạch máu, gây đột quỵ.

Giám tiểu đêm mùa lạnh, phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn

Theo các chuyên gia thận niệu, để khắc phục tình trạng trên, cần hạn chế uống nước và sử dụng thực phẩm lợi tiểu, đồ ăn cay nóng... nhất là trong bữa ăn tối.

Theo nguyên lý y học cổ truyền, thận chủ thủy, chức năng điều tiết dịch lỏng trong

